

**รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

รายงานครั้งที่  
ข้อมูล ณ (ว/ด/ป)

๔

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

## ๒. การดำเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

ลำดับ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
			(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
๑	การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด อาทิ ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๑) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ	(๑ ต.ค. ๕๘ -๓๐ ก.ย ๕๙)	-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๑๔๖.๘๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาต่อไป -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติ ๒ โครงการ รวมจำนวน ๖๑.๕ ล้านบาท ได้แก่ ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง จำนวน ๓๖.๘๒ ล้านบาท ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน ๒๔.๖๘ ล้านบาท
		๒) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง		- เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๙ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี ของกรมวิชาการเกษตร โดยที่ประชุมมีมติให้กรมวิชาการเกษตรทบทวนโครงการฯ โดยจัดทำโครงการใหม่เพื่อบูรณาการระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร และควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกระจายสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เพิ่มศักยภาพการผลิตให้ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิต การรวบรวมผลผลิต และการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด - กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงโครงการส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางสุดา ปั้นประสม ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  
 กลุ่มงาน กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๑ ๔๗๒๗ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๔๗๒๖ Email address: fta.oae@gmail.com